

การบริหารเงินในครอบครัว..คุณ

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.พ. 2552



ในภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะส่อเค้าไปในทางดิ่งลงเช่นนี้การที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรนั้นจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบ

สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวนั้นก็จะต้องคิดมากอยู่แล้ว ยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมาก ๆ เพราะคุณไม่ได้มีอยู่เพียงคนเดียวต่อไป แต่ยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่คุณได้เลือกตัดสินใจที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกัน

สำหรับคนที่ครอบครัวแล้ววันนี้เราขอแนะนำเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่คุณต้องใส่ใจโดยอันดับแรก

คุณสองคนต้องทำความเข้าใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ร่วมกัน

เมื่อก่อนคุณอาจจะหยิบเงินในกระเป๋าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากนัก แต่เดี๋ยวนี้เห็นที่จะไม่ได้แล้ว **อย่างหนึ่งที่เราจะแยกแยะให้ชัดเจนก็คือ ใครมีหน้าที่ทางการเงินอะไร** หากครอบครัวไหนที่ฝ่ายชายทำงานคนเดียว เขาก็มีหน้าที่หารายได้ ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีหน้าที่บริหารการเงินภายในบ้าน

แต่หากต่างฝ่ายต่างก็ทำงานด้วยกันทั้งคู่คุณก็ต้องมาตกลงกันว่าใครจะเป็นคนชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ) ใครจะทำหน้าที่ซื้อหาข้าวของที่จำเป็นในบ้าน **และที่สำคัญคุณควรจะนั่งคุยกันถึงเรื่องการเงินของบ้านอย่างน้อย ๆ เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำ เพื่อให้เข้าใจสถานะทางการเงินของครอบครัว**



อันดับต่อมาที่คุณสองคนต้องใส่ใจก็คือ
อย่าละเลยภาระค่าใช้จ่ายตวง ๆ ,แน่นอนว่าค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
นั้นคุณต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้ว แต่สำหรับภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
อย่างเช่นค่าน้ำค่าน้ำประปา หรือ การผ่อนชำระเงินกู้ต่าง ๆ
นั้นก็จะต้องจ่ายไม่ได้เลยทีเดียว
ถ้าเป็นไปได้ควรชำระให้ครบตามจำนวนที่ใช้ หรืออย่างน้อย ๆ
ให้ผ่อนชำระให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
และ**ต้องไม่ลืมที่จะเตือนกันในเรื่องการชำระเงินให้ตรงเวลา**
เพราะการชำระเงินนั้นจะถูกบันทึกเอาไว้
และส่งผลต่อประวัติทางการเงินของคุณในอนาคต

และวิธีการที่แนะนำคือ
ให้เปิดใช้บัตรเครดิตแบบของใครของมัน
เพราะหากอีกฝ่ายมีปัญหาการชำระไม่ตรงเวลา
หรือมีปัญหาติดขัดเรื่องการชำระหนี้
อีกฝ่ายก็จะไม่โดนหางเลขไปด้วย



และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสองคนจะละเลยไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ **การกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการออมเงินเก็บไว้หลังเกษียณตัวเองแล้ว** อันนี้ขอให้ครอบครัวไหนที่มีเจ้าลูกแล้วต้องใส่ใจมวัก ๆ เลยทีเดียว

เพราะส่วนใหญ่เมื่อมีครอบครัวมีลูกแล้วหลาย ๆ คนอาจจะใส่ใจที่ลูกเป็นอันดับแรก ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ว่าเรื่องผิด

แต่อย่าลืมว่าคุณก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วย

เพราะสำหรับบุตรหลานนั้นยังมีโครงการกุกุ้มเพื่อการศึกษาอยู่ แต่ไม่มีโครงการกุกุ้มเพื่อชีวิตหลังเกษียณนะคะ

ในช่วงที่ครอบครัวไหนมีลูกที่ยังอยู่ในวัยเรียนอาจจะมีการะเยอะมากหน่อย แต่ก็ออมเอาไว้เถอะคะ ถึงแม้อาจจะดูน้อย ๆ แต่ก็ค่อย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ ได้ และเมื่อลูก ๆ

ของคุณเริ่มโตจนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วช่วงนั้นภาระค่าใช้จ่ายของลูกจะค่อย ๆ น้อยลง ช่วงนี้จึงเหมาะมาก ๆ

ที่คุณจะออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณได้มากที่สุด

อย่าลืมนะคะว่า

เมื่อเราเริ่มทนสร้างครอบครัวกับคนที่เราเลือกแล้ว

ความรักความใส่ใจกันเป็นสิ่งที่สำคัญ พอ ๆ กับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อดูแลใส่ใจรวมกัน

หลายครอบครัวมีปัญหารุนแรงก็เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นี้แหละ เพราะฉะนั้นก็อย่าละเลยกันนะคะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล ที่นี้.คอม